



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 512

ngày 1 tháng 5 năm 2005

Tờ báo hằng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

LÀNH THAY

*Học hỏi an lành trí chuyển qua
Bình tâm thanh tịnh tự an hòa
Càng tu càng tiến tự phân qua
Qui hội tình người chuyển gần xa.*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 03/03/2004 đến 09/03/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Tâm thức là sao ?
- 2) Hiểu được những gì ?
- 3) Việc gì mới là đúng ?
- 4) Con người có cần sức khỏe không?
- 5) Ăn uống cần thứ tự không?
- 6) Ăn rau nhiều tốt không?
- 7) Ăn vừa có tốt không?

<p>1) Singapore, 03-03-05 3 : 30 PM Hỏi : Tâm thức là sao ? Đáp : Thừa tâm thức là hiểu được</p> <p>Kệ : Hiểu được là tự thức trí khai Khai thông trí tuệ tự phân bày Đường đời đường đạo qui nguyên thức Giải tỏa bình tâm tự tiên hoài</p>	<p>2) Hongkong, 04-03-065 3 : 25 AM Hỏi : Hiểu được những gì ? Đáp : Thừa hiểu được rõ rệt mọi việc</p> <p>Kệ : Hiểu được căn kể mọi điều tốt Giải phân rõ rệt tận tường thông Qui hồi thức giác tâm không động Chuyển hóa thâm sâu thấu các ngành</p>
<p>3) Hongkong, 05-03-05 12 : 05 AM Hỏi : Việc gì mới là đúng ? Đáp : Thừa sức khỏe mới đúng</p> <p>Kệ : Sống ở đời chỉ có sức khỏe Tình thương sống động ở nơi tâm Quý yêu Trời Phật là cần thiết Tu thân tiến hóa chuyển chuyên cần</p>	<p>4) Hongkong, 06-03-05 7 : 30 AM Hỏi : Con người có cần sức khỏe không? Đáp: Thừa con người rất cần sức khỏe</p> <p>Kệ: Thiện hơn sức khỏe rất đủ đầy Quý Trời thương Phật cảm vui vầy Thành tâm tu tiên giải tâm phiền Quý tướng Trời cao sống rất yên</p>
<p>5) Hongkong, 07-03-05 9: 15 AM Hỏi: Ăn uống cần thứ tự không? Đáp: Thừa ăn uống rất cần thứ tự</p> <p>Kệ: Trật tự trên hết việc phải làm Giao thông giải quyết tránh đừng tham Đường đời đường đạo qui nguyên tốt Khai triển chính mình chớ vội sai</p>	<p>6) Hongkong, 08-03-05 2: 37 AM Hỏi: Ăn rau nhiều tốt không? Đáp: Thừa ăn rau nhiều rất tốt cho cơ thể</p> <p>Kệ: Rau nhiều nuôi dưỡng thân tâm tốt Ăn uống chất xanh không độc tố Vui hưởng trời ban than tâm nhẹ Thành tâm tu luyện sống an nhàn</p>
<p>7) Hongkong, 09-03-05 2: 00 AM Hỏi: Ăn vừa có tốt không? Đáp: Thừa ăn vừa rất tốt</p> <p>Kệ: Ăn uống vừa đủ rất dễ tiêu Thành tâm tu luyện cùng đều đặn Dày công phân giải trí thân hành Giải tỏa phiền ưu tự giác tu</p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

KHÔNG VƯỢT KHỎI NGŨ HÀNH

Quý vị tu rồi đi qua chỗ những con thú mà nó tu, đầu nó sư tử mà mình nó con người, mà nhiều khi nó giáng sanh xuống thế gian đó, ông lấy dao chém nó cũng cười, nó đi tới. Nó có những cái phần tử đó nhưng mà những cái phần tử đó phải lấy cái thanh cao từ bi về thanh điển mới hóa giải nó được, lấy cái uy quyền sủng ổng nó coi không ăn chung gì hết, tánh nó hung hăng như vậy. Cho nên quý vị chưa xuất hồn đi tới để dòm thấy những cái chỗ những con sư tử tu đến ngày nay, mặt mày nó sư tử mà mình nó là con người, nhưng mà một khi nó có cơ hội chuyển kiếp xuống là nó làm dữ lắm, nó cũng làm một bậc đàn anh rồi, tàn sát! Ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều, rồi qua cái cơ thanh lọc này người ta thức giác nhiều, lần lần ở đây những phần tử đó bị trị nặng lắm. Một, về bệnh hoạn của nó. Hai, hoàn cảnh nó sẽ đi tới những cái chuyện bi đát điên cuồng, mà hiện tại bây giờ có chứ không phải là không có.

Cho nên ông thấy luật vay trả rõ ràng là do cái khởi điểm sai lầm, nó ỷ lại nó có cái thể mạnh như sơn lâm muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cái bản thể bị giam hãm hữu hạn, cho nên

ông thấy tới cái tuổi nào, một thời nào nó xuống rồi nó hết, nó điều đứng, thấy không? Cho nên có luật định, ở đâu cũng có luật định hết thấy. Khi mà thấy luật định rồi không dám tổ chức ở thế gian. Ví dụ: Chúng ta tu đông người như vậy mà tôi tổ chức... Nhưng mà phần đông thiếu sáng suốt cũng có, rồi tổ chức, bầu người này lên, người kia lên, người nọ lên... mà gặp trúng một ông dữ như vậy đó, nó làm hư hết trời, thấy không? Còn cái này không, cái này không có tổ chức được, đi trong cái thiên tánh, tiến trình của cái mức độ của mỗi người, rồi lần lần ở đàng này nó hành cái pháp nó mở nó thấy, nó thấy lấy nó, nó thẹn nó sửa. Tôi đang xem cái bí mật của mọi người mà sự sai lầm không muốn cho ai biết hết. Thì nó tu ở đàng này cái sáng thức giác nó, nó thấy cái tối tăm trước kia nó nói: “Uông quá! Một cái thời gian hoang phí ngu dại”. Nó thức giác nó mới sửa, nó mau tiến hơn, chứ bây giờ mình có tinh tấn cách gì, ông có tinh tấn ông nói... ông xuất hồn đi ông thấy được ông nói cái chuyện bậy của nó, ông nói nó không có nghe, tôi dám bảo đảm một trăm phần trăm ông nói, chỉ đích tất cả giờ nào, ngày nào anh đã làm cái hành động bất chánh là nó biện hộ liền.

Cho nên ông thấy tôi đâu có nói ai cái gì nhưng mà trong bài thơ tôi có nói, nói một cách như đem cái kiếng cho họ rọi mặt họ, họ thấy, để tu mở, bởi cái tình thương của Trời Đất cũng vậy, cũng như cái kiếng sáng để chúng ta rọi mặt, lần lần nó sẽ sửa đổi, chạy không khỏi cái ngũ tạng. Trước kia Ông Phật để năm ngón tay mà Tôn Ngộ Không nhảy qua nhảy lại nhảy không lọt năm ngón tay. Cái ngũ hành sơn nó không chạy khỏi, một thời gian mà nó biết sử dụng thì nó được ở trên đó, nó được tự do, mà nó không biết sử dụng thì cái núi lật lại đây nó. Tây Du Ký là trong bản thể mình chứ không phải ở ngoài đâu.

Báo cáo tài chánh về Đại Hội Quang Minh Tự Thức Tại Cairns, Queensland, Úc Châu

24 tháng 4 năm 2005

Kính trình Đức Thầy và quý bạn đạo,

Sau khi chúng con đã hoàn tất việc hủy bỏ Đại Hội Quang Minh Tự Thức, chúng con xin kính trình lên Đức Thầy và quý bạn đạo tổng kết tài chánh Đại Hội Quang Minh Tự Thức như sau:

Tổng cộng số tiền hoàn trả bạn đạo đóng tiền Deposit bằng Úc Kim: 37,815 AUD (37 ngàn 815 Úc Kim)

Tổng cộng số tiền hoàn trả bạn đạo đóng tiền Deposit bằng Mỹ Kim: 48,664 USD (48 ngàn 664 Mỹ Kim)

Tổng cộng số tiền chuyển sang VVMC theo bạn đạo yêu cầu để tham dự đại hội Singapore: 35,089 USD (35 ngàn 89 Mỹ Kim)

Tổng cộng số tiền cọc của Cairns Convention Centre không được hoàn trả lại và số tiền mất vì hối suất tiền dollar giảm giá : (- 6,400) USD
(6 ngàn 400 Mỹ Kim trích từ quỹ đại hội Tinh Trời Tận Độ 2004 và của mấy năm trước)

Tổng cộng số tiền lời của Đại Hội Tinh Trời Tận Độ (2004) đã chuyển qua Quỹ Du Thuyết của Đức Thầy: +22,854 Mỹ Kim (22 ngàn 854 Mỹ Kim)

Số tiền còn lại trong quỹ tổ chức Đại Hội : Zero (0)

Chúng con thành tâm cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã cho chúng con cơ hội phục vụ trong mấy năm qua.

Kể từ Đại Hội Hồi Sinh Singapore, tất cả chi tiêu và vấn đề tài chánh sẽ do VVMC đảm trách.

Thành thật cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo,

Kính thư,

UBTCĐH

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho thân mẫu của hai bạn đạo Trịnh Quốc Cường và Lâm Hoa Mai là bà Trần thị Thiết từ trần lúc 7:45AM ngày 29/04/2005 (tức ngày 21 tháng 3 năm Ất Dậu) tại Vietnam.. Bà hưởng thọ 79 tuổi.

Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii.

2) Xin hướng tâm cầu nguyện cho Bác b/d Phạm Cát Tường (Ba Vợ của anh Vương Thanh Liêm & Tường Vi tại Seattle) vừa mới qua đời tại Đà Lạt, VN ngày 29 tháng 4, 2005 8:00 sáng, sanh năm 1932, hưởng thọ 74 tuổi/

Wương Thanh Phú

THƠ

Ơn thầy Trí Huệ

Một lòng tu sửa cơ cầu
Thời cơ thánh đức sạch lâu sự tu
Bởi vì tình cảm lu bu
Gia đình xáo trộn làm mù lương tâm
Có gốc thánh nhiều năm bê bối
Dư tình thân mà rối cơ duyên
Muốn cho thiên địa bình yên
Ráng tập thiền định bớt phiền âu lo
Thêm làm phước vô vi phúc lợi
Mở lòng thành thường đọc thơ thầy[bé Tám]
Chừng nào phước huệ đủ đầy
Vững tay lèo lái kết xây thiền đường
Nếu còn yếu trường chạy bố thí
Đóng cửa nhà lập chí sửa mình
Tà ma ngoại đạo rập rình
Sắc tài danh lợi xấp xính kéo lôi
Thôi thôi buông bỏ chớ ham
Một lòng tu thiện hay làm ban vui
Công thầy trời biển núi non
Ngàn năm muôn thuở vẫn còn vô vi
Minh Thông Quảng Ngãi 20-3-2005

=====

CHÂN HẠNH PHÚC

Chân hạnh phúc tìm đâu nơi cõi thế
Danh lợi tình tiền dễ đoạn trần gian
Ái dục si mê nên mất lối đàng
Hôn thọ tội phải lang thang trần thế
Theo tội ác trả vay mang hình thế
Lập hạnh hy sinh trả hết lỗi lầm
Lấy Tình Thương thiện ý để gieo mầm
Tâm thức giác lo truy tầm hạnh phúc
Hãy tinh tấn gìn công phu chăm chú
Như mặt trời tỏa sáng lúc bình minh
Cho vạn linh qui nhất cuộc hành trình
Ơn Thầy Tổ môn sinh hằng ghi nhớ!
Dĩ An, 08-03-2005
NGUYỄN HIỂN.

=====

TÌNH THƠ ÁN ĐỘ

Chuyển hóa tình thơ đến Bạn Thiền
Bạn Đạo chuyên cần cảm nhận duyên
Tình thơ lý đạo mình lo sửa
Chớ phụ công Thầy thức soạn biên
Công phu niệm Phật khai linh giác
Nghiệp dữ xa rồi đảo cảnh Thiên
Duyên lành chớ để theo dòng nước
Cố gắng siêng hành bái Vĩ Kiên.

Dĩ An, 09-10-2004

NGUYỄN HIỂN

=====

THƠ THIỀN

(Họa vận bài “Tình Thơ Án Độ”
của huynh Ng. Hiễn)
Lời thơ xuất phát tự Tâm Thiền
Trao đổi cùng người có thiện duyên
Cùng học hỏi nhau, cùng tự sửa
Cùng hành phát triển đến vô biên
Xuất Thơ khai sáng minh trần cảnh
Luyện Điển thăng hoa đến cõi Thiên
Đường Đạo luân lưu như nước chảy
Muốn về nguồn cội phải trì kiên.

Phú Nhuận, 18-10-2004

THIÊN TÂM

=====

CHO CÁ HÔN THƠ

(Họa y vận “Tình thơ Án Độ”
và “Thơ Thiền” của NgHiễn & Thiền Tâm)
Cảm mến hôn Thơ buổi Niệm Thiền
Chung hoa Điển Giới tạo nhân duyên
Thi đua học hỏi, tìm Chân Lý
Theo bước chân Thầy, đạt Thiền biên
Mùi Đạo đông đầy hoa: Thức Giác
Hồn láng phảng phất, đạo Chư Thiên
Lạc cảnh Thiên Đài, lòng ngậy ngất
Bâng khuâng dạ khúc: nhớ Phật Kiên.
HCM, 11-11-2004
TRẦN KIÊN HOA

BẠN ĐẠO VIẾT

SỐNG VÀ CHẾT

Cầu sống cũng rất khó, mà muốn chết cũng đâu phải dễ. Nhưng vì vô minh mà con người cứ mãi lo lắng, sợ hãi những điều mộng ảo và đòi hỏi, vọng cầu những sự phi lý. Tất cả mọi sự chuyển động đều có qui luật, có trật tự theo Luật Trời. Không hiểu và sống sai với qui luật đó, con người phải chịu bao cảnh đau khổ xéo dày, hành hạ cả tâm lẫn thân.

Người tu Vô Vi cũng cầu sống và muốn chết, nhưng biết cách cầu, biết cách muốn. Cầu sống và muốn chết theo đúng Thiên Luật. Tu theo Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (Phép Xuất Hồn) là học chết trước khi chết và trong khi sống. Chết là gì nếu không phải là hồn lìa khỏi xác. Và khi đã đạt được sự chết trong lúc sống rồi thì có chi để còn sợ hãi, còn khủng hoảng vì cái chết đe dọa nữa chứ?

Tu Thiền là phát triển tâm lực, hay còn gọi là tạo Thanh Điện, giúp cho người thiền sĩ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Nhờ tu học và hành luyện mà minh tường chân lý của Trời Đất, hiểu được cơ vận hành của Càn khôn Vũ trụ, nên chẳng còn mong cầu phi lý, ước muốn hảo huyền.

Biết rõ nguyên nhân và ý nghĩa của sự sống, nên người tu Thiền Vô Vi không tham sống, mà sẽ nương vào sự sống để tu học và tiến hóa. Nhờ thế, người tu sẽ không sống trái Luật Trời, chẳng sống phi Chân Lý, và xa lìa được cái khổ, thoát khỏi mê lầm, trước sau hay sớm muộn gì cũng sẽ giả từ cảnh luân hồi trong lục đạo, để trở về Nguồn Cội đời đời bất diệt. Trong sự sống đã có sự chết. Trong cái chết phát sinh một Nguồn Sống Mới. Sống và Chết là hai trạng thái thay đổi liên miên bất tận để giúp cho Sự Sống Hằng Hữu tiến hóa đời đời. Xét cho chí cùng thì sống chết cũng là không sống không chết mà chỉ là một chuyển biến vô cùng.

Hiểu rõ được sự sống chết là Chân lý cần thiết cho cơ Tiến Hóa, người tu Thiền Vô Vi ông còn mê sống hay sợ chết, mà sẽ thuận heo chu trình Sống và Chết để luôn thăng hoa tiến hóa trong an lạc thiện lành.

Hành thiền khai mở bộ đầu
Suy tư đạt lý thâm sâu Cha Trời
Tư hành hòa hiệp Đạo Đời
An vui thanh tịnh sáng ngời Từ Quang.

Phú Nhuận, 16-04-2005
THIÊN ĐĂNG.

BÁO CÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ MẮT MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI VIỆT NAM DO VÔ VI TÀI TRỢ

Nhân chuyến đi về Việt Nam (4/2004) tôi có dịp biết về nhu cầu nhiều người bị loà do mắt cườm và đến các phòng mạch để nhờ bác sĩ chuyên về mắt giải phẫu để đặt thủy tinh thể thì chi phí quá cao, khoản 300 Mỹ kim. Nhân được cơ hội trình bày tại khóa sống chung và Thiền Ca tại Nam California, sau khi thông báo đã được nhiều Bạn Đạo phát tâm đóng góp và số tiền đã được gần 12,000 Mỹ kim.

1. SƠ LƯỢC VỀ PHƯƠNG THỨC GIÚP ĐỠ:

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với nhóm chuyên khoa về mắt (có phòng mạch riêng hoặc làm tại nhà thương) tình nguyện giúp bằng cách đóng góp phần chuyên môn của mình miễn phí.

Việc giải phẫu mắt sẽ cần qua bác sĩ để lọc bệnh để tránh nguy hiểm lúc giải phẫu (bị tiểu đường, bệnh tim nặng hoặc thể trạng quá yếu). Tùy trường hợp mà sẽ có 1 hay có thể tới 5 bác sĩ thiện nguyện cùng tham gia. Trường hợp các bệnh nhân từ các tỉnh đến Sài Gòn để mổ, nếu cần, sẽ được chùa Phước Long (32/8 Hồ thị Kỷ, P.1, Q.1, Saigon) do thượng tọa Thích Thiện Hậu giúp nơi lưu trú tạm miễn phí và có người của nhóm đến để đưa vào địa điểm mà nhóm thuê mượn phương tiện để thực hiện giải phẫu. Chi phí mà Vô Vi tài trợ gồm trả tiền xử dụng máy móc, thuốc men và thủy tinh thể là 500,000 đồng VN (và tại Huế là 600,000 đồng). Trung bình 100 Mỹ kim có thể mổ được cho 3 bệnh nhân. Nhóm thiện nguyện National liên lạc với tôi hằng ngày và báo cáo chi tiết tại mỗi lần tổ chức (số bệnh nhân ghi tên, số người được mổ, chi phí bệnh viện, chi phí di chuyển, linh tinh). Có một số b/đ biết chương trình này nên có liên lạc với tôi để báo cho nhóm liên lạc thẳng với bệnh nhân tại Việt Nam để được giúp đỡ. Sau mỗi lần mổ, bác sĩ của bệnh nhân có thư cảm ơn Vô Vi đã tài trợ và có hoá đơn ghi chi phí đã trả (bệnh viện, thuốc, chuyên chở, v.v...)

2. KẾT QUẢ VIỆC MỔ MẮT CUỒM:

Nhờ có nhiều nhân sự và nhiệt tâm đóng góp nên nhóm đã tổ chức được 3 lần mổ tại Sài Gòn, 2 lần tại Sóc Trăng (nơi đây có làng trồng hành, còn rất nhiều người bị loà mắt), và còn tổ chức tại các nơi xa, dân rất nghèo ở An Giang, Đồng Tháp Mười, Quảng Trị. Nhóm Bình Thuận có hơn 50 người đã bao xe đò về Sài Gòn để được mổ (ít tốn kém hơn là mời đoàn bác sĩ ra Bình Thuận: tiền xe, ăn, ngủ). Mong được tiếp tục giúp vì nơi đây còn rất nhiều người có nhu cầu.

Tổng số bệnh nhân đã được khám hơn 300 người và số người được mổ và 100% thành công là 204 người.

Tài chánh quyền góp được, tôi chuyển về Việt Nam để nhóm sẽ tùy theo khả năng tài chánh hiện có để thu xếp tổ chức và phối hợp với bệnh viện, bác sĩ thiện nguyện để tiếp tục tổ chức các lần mổ kế tiếp.

Tôi có đầy đủ báo cáo chi thu, hình ảnh, một số video, thư cảm ơn của bệnh nhân, của các nhóm, gồm cả 1 thư của Viện Dưỡng Lão Cao Đài tại toà thánh Tây Ninh vì đã giúp cho 7 cụ thoát khỏi cảnh mù loà. Quý bạn nào muốn xem tài liệu, báo cáo, hình ảnh hoặc muốn phát tâm giúp đem ánh sáng lại cho người nghèo bị mù loà để đem lại giá trị cho cuộc sống, giúp họ được độc lập, khỏi làm phiền đến thân nhân, nhiều bệnh nhân đã nói họ sẽ trở lại nghề cũ để tự mưu sinh, có những thương phế bình nói họ sẽ trở lại bán vé số để mưu sinh, v.v... Nỗi vui mừng của bệnh nhân mù được nhìn thấy ánh sáng thật khó mà diễn tả được.

Nếu quý bạn muốn phát tâm tiếp tay về tài chánh xin đề:

Lê Văn Lạc
215 South Ash Street
Anaheim, CA 92805. USA
Tel. (714)776-7144; (310)952-2359
E-mail:le.vanlac@pioneer-usa.com (sở)
lvanlac@yahoo.com (nhà)

Tại Việt Nam xin liên lạc để mổ mắt:
1. Võ Hoàng Trác (tel. 8-431368)
2. Nguyễn V. Thương (cel. 0908604010)
3. Trần Kim Hoa (cel. 0908580140)
4. Nguyễn Lệ Chi (tel. 9-303165)
5. Nguyễn Thị Phúc (tel. 8-380102)

Xin báo cáo đến quý bạn đạo và thay mặt cho các bệnh nhân nghèo xin tri ân lòng nhân ái của quý bạn đạo.
Lê Văn Lạc